

## รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

นำเสนอเมื่อ : 30 ส.ค. 2556



ประกาศ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายนั้น

ในการนี้ สำนักงานขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๓๘๖ แห่ง (รายชื่อสถานศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้ จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สถานศึกษาดำเนินการล่าสุด จำนวน ๑ ชุด มายังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ชั้น ๒๔ อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อจัดเตรียมเป็นข้อมูลให้กับผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสามต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของวันที่เข้าประเมิน คณะผู้ประเมินจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการประเมินสถานศึกษาและรายชื่อผู้ประเมินให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเข้าประเมิน ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๒ สัปดาห์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ

(ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน  
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

<http://www.onesqa.or.th/onesqa/upload/NewsPublish/download/2452-3474-0.zip>

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
ประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

<http://www.onesqa.or.th/onesqa/upload/NewsPublish/download/2451-4773-0.zip>